

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๕๗๕/๒



ปกค. 1Ab.4
วันที่ 9-14-65
เวลา 12.00

สลด.
ส่ง : กวค.
รับที่ : ๘9521/65
9 ก.ย. 2565 เวลา 13.30 น.



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าของภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๗๒๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าของภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการการเสนอตัวเป็นเจ้าของภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB ทั้ง ๒ รายการ คือ รายการ Doi Inthanon Thailand by UTMB ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘ และรายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๑ เนื่องจากเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การกีฬาเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพื้นที่จัดการแข่งขัน และจังหวัดใกล้เคียง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนในพื้นที่ อีกทั้ง มีส่วนช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีการออกกำลังกาย และเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติ

๒. สำหรับงบประมาณในการดำเนินการเป็นเจ้าของภาพตามกรอบวงเงินงบประมาณ เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและคุ้มค่า รวมทั้งประเมินผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเพื่อวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ของประเทศในระยะต่อไป และเห็นควรให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทำรายละเอียดขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากไม่เพียงพอสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ หากมีเงินเหลือจากการดำเนินงานให้นำส่งคืนเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไปตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

๓. อย่างไรก็ตาม การจัดการแข่งขันมีความเกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนทั้งระดับชาติและนานาชาติ จึงต้องประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี และควรรักษา

/ระดับมาตรฐาน...

ระดับมาตรฐานจาก Ultra Trail Mont Blanc International (UTMBI) อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของพื้นที่หลังจากจบการแข่งขัน เพื่อรักษาทัศนียภาพความเป็นธรรมชาติของพื้นที่ ทั้งนี้ควรประชาสัมพันธ์จังหวัดใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ